



ข่าวสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN ๐๘๕๗-๙๘๙ x ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
<http://www.senate.mahidol.ac.th>

“เกิดพระนาม-มหิดล”

‘มหิดล’ นามอุโฆษนี้	พระนามา
สมเด็จพระราชบิดา	กษัตริย์เจ้า
องค์ภูมิพล มหา-	ราชะ สยามเสย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	โปรดให้พระราชทาน
วันมหิดล บัดนี้	เวียนมา
ลูยี่สิบสี่กันยา	อีกครั้ง
พวงบุปผาชาติมาลา	วางสัก การะเสย
ชาวมหิดลทั่วทั้ง	ประเทศน้อมมโนถวาย
ตั้งจิตแน่วแนแท้	เกิดพระนาม
กอร்பกิจที่ชอบตาม	พระบาทไท
ยังประชาทุกเขตคาม	สุขสวัสดิ
เฉลิมพระเกียรติยศไว้	คู่ฟ้าสถาวร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลีวีเฉลิมวงศ์ ผู้ประพันธ์)



๒๔ กันยายน “วันมหิดล”

ข่าวฝากจากประธานสภาคณาจารย์

๑

ข้อกึ่งวลของสภาคณาจารย์ต่อวิทยาเขตศาลาษา

๖

ข้อสังเกตที่ควรปรับปรุงในการสรรหาคนบติ

๓

เก็บตก

๑๐

กระบวนการ “ฟังอย่างเข้าใจ”

๕

งานนอกรอบ

๑๑

บรรณาธิการแถลง

๑๒

▶ ข่าวฝาก จากประธานสภาคณาจารย์

สวัสดีชาวมหิดลทุกท่านครับ

ข่าวใหญ่พิเศษ สำหรับชาวมหิดลของเดือนนี้ คงเป็นเรื่องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ในวาระที่ ๒ และ ๓ แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๔๑ ต่อ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ขณะนี้คงรอการโปรดเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจะมีผลบังคับใช้

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๐๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า จุดนี้ถือเป็น Milestone อันหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล และมีหลายสิ่งหลายอย่าง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย พิรพัฒน์ดิษฐ์



มหาวิทยาลัยมหิดลน่าจะเป็นแบบอย่าง ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ได้ นอกจากนั้น ท่านยังขอให้ที่ประชุมปรบมือให้เกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี ที่ได้ทำงานอย่างจริงจังและทุ่มเทให้กับเรื่องนี้ จนประสบความสำเร็จ ให้เป็นมรดกกับชาวมหิดลด้วย ผมก็ถือโอกาส แสดงความยินดีกับท่านในเรื่องนี้ และขอใช้โอกาสนี้ แสดงความชื่นชมยินดีกับท่าน ที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างสูง เพราะมหาวิทยาลัยไอซาก้า เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่มาก แต่เพิ่งจะให้รางวัลกับบุคคล

คือ ท่านอธิการบดีของเรา เป็นคนที่สี่เท่านั้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดีอย่างสูงยิ่ง และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

ข่าวที่สอง หลังจากร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผมก็ได้รับการติดต่อให้เป็นวิทยากรร่วมกับวิทยากรอีกหลายท่าน เพื่อไปอธิบายให้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งนับเป็นคณะแรกที่มีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก ในวันดังกล่าววิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์อมเรศ ภูมิรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์สมพล พงศ์ไทย รองอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ รองศาสตราจารย์นารถธิดา ตุมราศวิน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง การเงิน และพัสดุ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และตัวผม ใช้เวลาซึ่งแจ่มประมาณ ๒ ชั่วโมง ในห้องบรรยาย LO1 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ผมคาดคะเนว่า มีผู้สนใจนั่งอยู่ประมาณ ๓๐๐ คนทีเดียว

ข่าวที่สาม คงจะต้องพูดถึงการรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาคมของคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับ/ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องจากผมติดภารกิจทั้งที่ศิริราช และสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำหรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ในวาระที่ ๒ และ ๓ จึงทำให้ผมไม่มีโอกาสนำข้อมูลมารายงานด้วยตนเอง แต่ก็ได้ยินจากสมาชิกสภาคณาจารย์ว่า มีผู้ให้ความสนใจพอสมควร แต่ก็มีชาวมหิดลหลายท่านมาบ่นกับผมว่า ไม่ทราบมาก่อน จึงไม่ได้ไปร่วม

ข่าวที่สี่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้นำเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รายงานต่อไปครับ

ข่าวที่ห้า ที่ประชุมกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีเรียบร้อยแล้ว อีกไม่นานก็คงจะรู้ชื่อ ว่าที่คณบดีคนใหม่ ที่จะต้อง

รับผิดชอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ของศิริราชต่อไป

ข่าวที่หก เร็ว ๆ นี้อาจจะมีข่าวที่ทำให้หลายคนประหลาดใจ เนื่องจากท่านอธิการบดีได้กล่าวในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องพูดจริงหรือพูดล้อเล่น คือท่านกล่าวว่า มีรองอธิการบดีลาออกแล้ว เพราะเกรงว่าเมื่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้แล้ว รองอธิการบดีทั้งหมด รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน จะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวันรุ่งขึ้น ตามมาตรา ๗๗ ของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. จึงรีบลาออกก่อน หากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยลาออกหลายท่านจริง คงกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้ สภาคณาจารย์หวังว่าท่านอธิการบดี ผู้มีความสามารถและประสบการณ์สูง จะสามารถดูแลและบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงเดินหน้าต่อไปได้ด้วยดี ไม่ต้องประสบอุปสรรคกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

ข่าวที่เจ็ด ท่านอาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหิดล คงจะไม่มีเวลาได้อีกแล้วที่จะทำทนายท่านอาจารย์ทุกท่านที่จะเข้ามาทำงานให้กับประชาคมมหิดลเท่าช่วงเวลานี้ เพราะภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ก็จะเริ่มกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาคณาจารย์ ทั้งประเภทผู้แทนทั่วไป และประเภทผู้แทนคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ที่เคยใช้มาตลอด สำหรับข้อบังคับที่มีความเร่งด่วนหลายเรื่อง ที่จำเป็นต้องการบริหารจัดการในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ สภามหาวิทยาลัยจำเป็นต้องรีบออกมาใช้บังคับในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ ส่วนข้อบังคับไม่เร่งด่วน สภามหาวิทยาลัยยังมีเวลาที่จะดำเนินการได้ภายในสามปี ตามมาตรา ๘๔ ของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.

ข่าวฉบับนี้คงจะพอเพียงเท่านั้นนะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ





ข้อสังเกตที่ควรปรับปรุงในการสรรหาคนบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชชัย พิรพัฒน์ดิษฐ์
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียน ได้มีประสบการณ์ตรงในการไปสรรหาคนบดีคนหนึ่ง ซึ่งมีเหตุการณ์ทำให้ผู้เขียนคิดว่า จำเป็นต้องรายงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหาทางปรับปรุง ดังนี้

๑. เกิดเหตุทำให้ต้องประท้วง

เมื่อผู้เขียนต้องร่วมเป็นกรรมการในการเปิดกล่องบัตรเสนอชื่อ เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคนบดีของคณะนั้น เมื่อผู้เขียนเห็นกล่องก็รู้สึกแปลกใจ เมื่อพบว่ากระดาษและเทปที่ปิดกล่องนั้นมีผู้เซ็นชื่อกำกับเพียงคนเดียว โดยปกติการดำเนินการเป็นคณะกรรมการนั้น กระดาษที่ปิดกล่องมักจะมีกรรมการมากกว่า ๑ คน เช่นชื่อร่วมกัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสบายใจว่า กล่องจะไม่ถูกเปิดก่อนขั้นตอนที่ควรจะเป็นอย่างแน่นอน ซึ่งในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดล จะมีขั้นตอนการส่งมอบกุญแจสำหรับเปิดกล่องดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้เกี่ยวข้องว่า จะต้องมีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการ แต่ในกรณีนี้มีผู้เกี่ยวข้องเพียงคนเดียว จึงทำให้ผู้เขียนเกิดความระแวง และต้องสอบถามว่า ใครเป็นผู้นำส่งกล่องดังกล่าว ก็ได้คำตอบว่า เลขานุการคณะเป็นผู้ดำเนินการ จึงทำให้ผู้เขียนแปลกใจ เพราะเท่าที่เคยมีประสบการณ์ในหลายครั้งที่ผ่านมา มักจะมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มากกว่า ๑ คน นำมาส่งให้คณะกรรมการและมีการตรวจสอบจำนวนบัตรร่วมกันตามเวลานัด เพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนไม่มีจุดบกพร่องให้เกิดความคลางแคลงใจ แต่ในกรณีของคณะดังกล่าว แม้ผู้เขียนจะมาตรงเวลานัดหมาย แต่ก็ไม่พบผู้ส่งมอบ และเมื่อสอบถามว่า คณะดังกล่าวมีสภาอาจารย์อยู่หรือไม่ ก็ปรากฏว่ามีสภาอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการปฏิบัติงานอยู่นานแล้ว แต่เมื่อขอดูคำสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ดูแลการเสนอชื่อ พบว่า ไม่มีอาจารย์หรือกรรมการของสภาอาจารย์ในคณะนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยเลยแม้แต่คนเดียว กลับมีแต่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เขียนจึงแจ้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา ว่า ผู้เขียนไม่สบายใจในการดำเนินการต่อจากขั้นตอนนี้ ขอให้หารือประธานคณะกรรมการสรรหา ชูคดี เพื่อให้ใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อจากนี้ ซึ่งในเวลาต่อมา ผู้เขียนทราบว่า ท่านประธานคณะกรรมการสรรหา ได้ตัดสินใจให้เปิดกล่องบัตรเสนอชื่อดังกล่าว ซึ่งในขณะที่รอการตัดสินใจของท่านประธานคณะกรรมการสรรหา นั้น ผู้เขียนก็ประท้วงด้วยการไม่ร่วมในขั้นตอนนี้แล้ว

ข้อเสนอแนะ :

ผู้เขียนขอเสนอให้กำหนดเป็นข้อบังคับในการดำเนินการสรรหาคนบดีว่า จะต้องให้มีตัวแทนจากสภาอาจารย์ของคณะนั้น ร่วมเป็นกรรมการในการดำเนินการเสนอชื่อ และการดูแลกล่อง ก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน รวมทั้งการส่งมอบก็ต้องดำเนินการให้คณะกรรมการสรรหาได้มีการตรวจสอบหีบบัตรและจำนวนบัตรร่วมกับคณะผู้ส่งมอบ ไม่ใช่หิ้วกล่องมาทิ้งไว้เฉย ๆ

๒. การลงคะแนนเพื่อให้ได้มติคณะ ต้องกำหนดให้รองคณบดีมีสิทธิในการลงคะแนนเพียง ๑ คน

เนื่องจากผู้เขียนไม่สบายใจตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดหีบบัตรเสนอชื่อ จึงได้เรียนให้คณะกรรมการสรรหาทราบถึงความไม่สบายใจ ตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์บุคคลในคณะนั้น แต่คณะกรรมการก็เห็นว่ากระบวนการสรรหาควรดำเนินต่อไป เพราะเชื่อว่าจะสามารถดำเนินการจนสำเร็จด้วยดี ครั้นเมื่อการสัมภาษณ์ดำเนินไปได้ระยะหนึ่ง ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองคณบดีท่านหนึ่งของคณะนั้น เกี่ยวกับโครงสร้างกรรมการคณะของคณะดังกล่าว เพราะเห็นว่า คณะนั้น นอกจากคณบดีแล้ว ยังมีรองคณบดีอยู่ถึง ๙ ท่าน แต่กรรมการคณะทั้งหมด มีจำนวน ๑๗ ท่าน เมื่อผู้เขียนถามท่านรองคณบดีว่า ในการประชุมคณะนั้น หากมีการลงมติท่านรองคณบดีมีสิทธิลงคะแนนด้วยหรือไม่ ในเบื้องต้น ท่านรองคณบดี ตอบว่า มีสิทธิ ผู้เขียนจึงถามย้ำว่า หากเป็นเช่นนั้น รองคณบดีทุกท่าน มีสิทธิลงคะแนนด้วยหรือไม่ ท่านรองคณบดีก็ตอบว่า มีสิทธิ ผู้เขียนจึงแย้งว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น มติกรรมการคณะก็จะเป็นเช่นเดียวกับมติกรรมการบริหารคณะอย่างแน่นอน เพราะจำนวนคณบดีและรองคณบดีรวมกันแล้ว ก็เป็นเสียงข้างมากแล้ว เมื่อถึงจุดนี้ ท่านรองคณบดีก็ตอบว่า ไม่เคยต้องลงมติเลย ผู้เขียนจึงแย้งอีกว่า จะเป็นไปได้อย่างไรว่า ไม่ต้องการลงมติ ในเมื่อการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน จากคณะ เพื่อรวมเป็นกรรมการสรรหาคณบดี ก็ต้องมาจากมติที่ประชุมคณะ และคณบดีของคณะนี้ ก็เป็นคณบดีติดต่อกัน ๒ วาระ รวม ๘ ปี ท่านรองคณบดี ก็เป็นรองคณบดีมาแล้วเกินกว่า ๓ ปี จึงต้องผ่านหลายเรื่องที่จะต้องใช้มติคณะอย่างแน่นอน

ข้อเสนอนะ :

กรณีนี้ ผู้เขียนเห็นว่า จำเป็นต้องทำให้มีกลไกที่แน่นอนให้ที่ประชุมคณะของทุกคณะในมหาวิทยาลัยมีมติความชัดเจนของจำนวนรองคณบดีที่จะมีสิทธิในการลงมติในที่ประชุมคณะ เท่าที่ผู้เขียนจำได้ น่าจะเป็นรองคณบดีเพียงท่านเดียวท่านนั้น ที่จะมีสิทธิลงคะแนนในที่ประชุมคณะ แต่หากมีข้อบังคับกำหนดไว้มากกว่าหนึ่งคนก็อาจก่อให้เกิดภาวะที่คณะเสียงของคณบดีและรองคณบดี กลายเป็นเสียงข้างมากตลอดเวลาของที่ประชุมคณะ (ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง) เกี่ยวกับเรื่องนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๔๐๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้เขียน ก็ได้แจ้งต่อท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ขอให้บันทึกรายงานการประชุม เพื่อยืนยันจำนวนรองคณบดีที่จะลงมติในการประชุมคณะ และขอให้ท่านอธิการบดีได้กำชับในที่ประชุมคณบดีต่อไปด้วย รายละเอียดคงจะดูได้จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระอื่นๆ ในช่วงท้าย

ข้อสังเกตทั้งสองข้อดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีผลกระทบต่อตัวบุคคลผู้ใดทั้งสิ้น แต่ต้องการให้มีการแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นที่รายงานอีกต่อไป และเพื่อให้ท่านผู้อ่านซึ่งคงจะมีบางท่านที่ติดตามงานของสภาคณาจารย์อยู่ จะได้สบายใจขึ้นบ้าง ผู้เขียนก็ขอบอกว่า ตลอดเวลาเกือบ ๔ ปี ที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเป็นกรรมการสรรหาคณบดีร่วมกับท่านอธิการบดีมาจนเกือบครบทุกคณะ ก็เพิ่งเกิดเหตุให้มีการประท้วง และต้องมีข้อเสนอแนะครั้งนี้เป็นครั้งแรก และเนื่องจากผู้เขียนเป็นประธานสภาคณาจารย์มาแล้ว ครบ ๒ วาระติดต่อกัน ก็จะยุติบทบาทประธานสภาคณาจารย์ในเร็ว ๆ นี้ จึงอยากให้มีการแก้ไขตามที่เสนอแนะ เพื่อให้ประชาคมมหิดลอยู่กันอย่างสบายใจ มีการปรับปรุงกลไกที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ



กระบวนการ “ฟังอย่างเข้าใจ”

ในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



การบรรยาย เรื่อง “ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ : สภาพภาพและสิทธิประโยชน์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล”
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องบรรยายสงวนสุว นันทวงศ์
คณะพยาบาลศาสตร์



การบรรยาย เรื่อง “พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคลากร”
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๖๐๖ อาคารราชรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์



การเสวนา เรื่อง “ชาวคณะวิทยาศาสตร์ควรเตรียมตัวอย่างไร เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ”
วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๔๐๑ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. ๐-๒๔๔๔-๖๓๕๑-๒ โทรสาร ๐-๒๔๔๔-๖๓๕๑
ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๐๑/ ๑๒๗) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ข้อกังวลของสภาคณาจารย์ต่อวิทยาเขตศาลายา

เรียน รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา

สืบเนื่องจากการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ได้มีสมาชิกสภาคณาจารย์หลายท่านแสดงความกังวลต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

๑. สภาพน้ำท่วมขังภายหลังฝนตกในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผ่านมา
๒. น้ำประปามีสีขุ่นในหลายอาคาร
๓. ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานมาก ทั้งบริเวณถนนด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริเวณถนนด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัญหาทั้ง ๓ ประการนี้ สภาคณาจารย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของประชาคม โดยเฉพาะนักศึกษา ซึ่งต้องใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารในเวลากลางวัน และสุขภาพอนามัยในการใช้น้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ตลอดจนการสัญจรเดินทางในภาวะที่มีปัญหาการระบายน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประสานการดำเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควร หากมีความคืบหน้า ขอให้โปรดแจ้งให้สภาคณาจารย์ทราบ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์)
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 0 - 2441 - 0162 ,8+21-1201

ที่ ศษ 0517.26/ 0687

วันที่ ๑๔ สิงหาคม 2550

เรื่อง ข้อกังวลของสภาคณาจารย์ต่อวิทยาเขตสาขลา

เรียน ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเรื่องข้อกังวลของสภาคณาจารย์ต่อวิทยาเขตสาขลา ในประเด็นต่างๆ 3 ประการ ความละเอียดตามหนังสือสภาคณาจารย์ฯ ที่ ศษ 0517.001/127 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 นั้น

ศูนย์สาขา ขอขอบคุณในความห่วงใยของสภาคณาจารย์ที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลสาขลา ในครั้งนี้และขอแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อคลายความกังวลของสมาชิกสภาคณาจารย์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. สภาพน้ำท่วมขังภายหลังฝนตกในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ที่ผ่านมา

ในช่วง 2 เดือนที่กล่าวถึงนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยและมากภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลสาขลา จะมีน้ำท่วมในช่วงฝนตกประมาณ 5 บริเวณด้วยกัน ได้แก่

1.1 ถนนสายหลักหน้าสำนักงานอธิการบดีตั้งแต่ประตู 1 ถึงประตู 2 ซึ่งเนื่องจากสภาพถนนไม่สม่ำเสมอ บางช่วงต่ำกว่าท่อทางระบายน้ำ เมื่อฝนตกน้ำระบายลงท่อไม่ทัน และจะใช้เวลาหลังฝนหยุดประมาณ 40 นาทีในการระบายน้ำ จะมีน้ำขังในส่วนที่เป็นแอ่ง บริเวณถนนทางออกประตูกลางห้วมุมทางเข้าสำนักงานอธิการบดี ขณะนี้ถนนสายนี้กำลังปรับปรุงพื้นผิวทางใหม่ พร้อมปรับปรุงท่อทางระบายน้ำ คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 การระบายน้ำบริเวณนี้จะดีขึ้น

1.2 ถนนจากป้อมยามประตู 1 ถึงบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์ (ผ่านหน้าคณะสังคมศาสตร์ฯ) บริเวณนี้เมื่อฝนตกหน้าน้ำจะท่วมถนนจนเกือบถึงทางเท้า เนื่องจากการระบายน้ำลงท่อทางระบายน้ำไม่คล่องตัว จากการที่มีใบไม้ กิ่งไม้ อุดตามท่อระบายน้ำ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำกิ่งไม้ ใบไม้ ออกและทะลวงท่อแล้ว ในปัจจุบันหลังจากฝนหยุดจะใช้เวลาในการระบายน้ำออกจากถนนประมาณ 30 นาที ซึ่งทางศูนย์ฯ จะดำเนินการขูดดินบนถนนและลอกท่อต่อไป

- 1.3 ถนนเส้นกลางผ่านหน้าหอพักถึงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณนี้เมื่อฝนตกน้ำ จะท่วมบริเวณหน้าหอ 10 ส่วนหลังโรงอาหารและหน้าอาคารกิจกรรมกลาง นักศึกษา ในส่วนของหลังโรงอาหารเนื่องจากท่อน้ำที่ลอดใต้ถนนอุดตันจาก คราบไขมันโรงอาหาร ปัจจุบันแก้ไขแล้วการระบายน้ำเป็นไปด้วยดี หลังฝน หยุตกจะระบายหมดภายใน 30 นาที ส่วนบริเวณหน้าอาคารกิจกรรมฯ น้ำ ไม่สามารถระบายออกได้ สืบเนื่องมาจากการปิดท่อทางระบายน้ำของบริษัทฯ ก่อสร้างอาคารคณะสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งได้แจ้งทางคณะฯ ทราบ และขอให้แจ้ง ให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขไปแล้ว (ขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขจากบริษัทฯ)
- 1.4 ถนนด้านหน้าสนามกีฬา อัมจันทร์ (สนามฟุตบอล 1) เนื่องมาจากท่อระบาย น้ำด้านหน้าอาคารต้น น้ำไหลไม่สะดวก ขณะนี้ทางศูนย์ฯ กำลังดำเนินการ แก้ไขจะเสร็จเรียบร้อยน้ำไหลสะดวกในช่วงปลายเดือนนี้
- 1.5 ถนนด้านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องมาจากการระบายน้ำถนนภายใน คณะฯ ช่วงสนามฟุตบอลกับอาคารปฏิบัติการฯ ถนนต่ำมากการระบายน้ำไม่ สะดวก บริเวณนี้ท่วมขังสูงมากและใช้เวลานาน ซึ่งอยู่นอกเหนือการดูแล ของศูนย์สาขา

อนึ่ง น้ำฝนจากถนนต่างๆ จะระบายลงสู่คูคลองรอบบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้อง ระบายออกยังคูคลองภายนอก ขณะนี้คุณภาพของน้ำไม่ดีเท่าที่ควรทางศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการขุดลอกคูคลองรอบมหาวิทยาลัยในวงเงินประมาณ 4 ล้านบาทเศษ ซึ่ง จะได้ดำเนินการในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2550 เป็นต้นไป และทางศูนย์ฯ มีโครงการที่จะบำบัดน้ำเสีย ภายในคูคลองต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อจะได้ระบายน้ำออกไปทางอาคารชลศาสตร์ 1 และชลศาสตร์ 2 ในอนาคตต่อไป

2. น้ำประปามีสีขุ่นในหลายอาคาร

ในปีปัจจุบันอาคารต่างๆ รับน้ำบาดาล ซึ่งผ่านการกรองและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแล้วจากถัง เก็บน้ำบาดาลของศูนย์สาขา บริเวณตรงข้ามสถาบันวิจัยโภชนาการ คุณภาพของน้ำจากถังบาดาลดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐาน การที่น้ำในบางอาคารมีสีขุ่น หรือมีตะกอนอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิ เช่น สีขุ่นจากสนิมเหล็กท่อน้ำของอาคาร ซึ่งน้ำบาดาลจะกัดกร่อนอุปกรณ์มากกว่าน้ำประปา จากถังเก็บน้ำหรือ ถังจ่ายน้ำในอาคาร หรือเกิดจากตะกอนในถังเก็บในอาคารที่ปนขึ้นไปกับน้ำ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้แต่ละอาคาร ควรดำเนินการแก้ไข เช่น มีการตรวจสอบท่อน้ำเป็นประจำ มีการล้างถังบ่อพักน้ำและถังจ่ายน้ำเป็นต้น

อย่างไรก็ตามขณะนี้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาฯ มีการเดินท่อน้ำประปาจากการ ประปาส่วนภูมิภาคไปยังท่อน้ำเมนของแต่ละอาคารแล้ว รวมทั้งเปลี่ยนท่อเมนใยหินที่อยู่นอกอาคารเป็นท่อ HDPE ที่ไม่มีตะกอนเกาะจับแล้ว และจะมีการติดตั้งมิเตอร์น้ำเพื่อเข้าตรงไปยังทุกอาคารของคณะ / สถาบัน คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ซึ่งทุกอาคารจะรับน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรงจาก การประปาส่วนภูมิภาคตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2550 เป็นต้นไป (Top ๒ ปรึกษา ศาสตราจารย์)

3. ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานมาก ทั้งบริเวณถนนด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริเวณถนนด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์ศาลาข่า ขอเรียนว่าในช่วงก่อนหน้านี้ไฟทางถนนเกาะกลางและไฟทางข้างถนนในพื้นที่ศูนย์ฯ ไม่ติดจำนวนมาก แต่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา ได้มีการปรับปรุงไฟทางและไฟถนนทุกดวงในถนนทุกสายให้ไฟฟ้าส่องสว่างติดให้หมด ซึ่งขณะนี้ปรับปรุงไปแล้ว 80 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ 100% ภายในเดือนกันยายน 2550 นี้

ถนนด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ป้อมยามประตู 2 ไปจนถึงสามแยก ทางไปคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ถนนสาย B) ไฟฟ้าถนนดับทั้งสายตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2550 เนื่องมาจากการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าของสถาบันวิจัยโภชนาการ ซึ่งจำเป็นต้องตัดสายเมนไฟฟ้าของศูนย์ศาลาข่า ที่ต่อฝากหม้อแปลงดังกล่าวไปยังไฟฟ้าถนนสาย B ออก ศูนย์ฯ ต้องดำเนินการจ้างย้ายแนวสายเมนไฟฟ้าไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าของศูนย์ศาลาข่า (ขนาด 250 KVA.) ซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นการเดินสายใต้ดินในวงเงินประมาณ 2 แสนบาท ตามสัญญา เริ่ม วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 และครบกำหนดสัญญาวันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นเวลา 60 วัน แต่จากการเร่งรัดของศูนย์ศาลาข่า ทำให้งานนี้แล้วเสร็จก่อนเวลา โดยที่ไฟฟ้าถนนดังกล่าวส่องสว่างตามปกติ ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2550 ซึ่งในช่วงที่ไฟฟ้าถนนดังกล่าวดับนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลมากกว่าปกติ และมีหนังสือแจ้งเรียนทุกหน่วยงานทราบข้อขัดข้องดังกล่าว สำหรับถนนสาย A ซึ่งผ่านหน้าอาคารอำนวยการและธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับแต่อย่างใด

ในภารกิจของศูนย์ศาลาข่า ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ศูนย์ฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนในมหาวิทยาลัยมหิดลมีความสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา ซึ่งได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาข่า เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา ข้อเสนอแนะ คำติชมใด ๆ ที่ได้รับไม่ว่าจากสภากาชาดอาจารย์ คณะ สถาบัน หน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ ทางศูนย์ฯ พร้อมและยินดีที่จะนำไปดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์ประเสริฐ สัตย์วิวรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศาลาข่า



สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ท่าน ที่ได้รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙



ภาพนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง “ทิศทางการอุดมศึกษาไทย : จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย” เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรามาคาร์เดนส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี ๒๕๔๙ ซึ่งมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง นภาพร บานชื่น สังกัดภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย



ชุมชนศาลายา

หลังจากสภาคณาจารย์ได้แสดงความห่วงใยต่อชุมชนศาลายาในเรื่องต่างๆ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ตัญญีวรธน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดูแลสภาพพื้นที่ท่วมขังในพื้นที่ศาลายา ทั้ง ๕ บริเวณ โครงการบำบัดน้ำเสียภายในคลองต่างๆ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ลอกท่อ ปรับปรุง พื้นผิวจราจร ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ปัญหาที่ท่วมขังก็จะหมดไป ในส่วนน้ำประปาที่ขุ่นในหลายอาคาร ได้มีการติดต่อ

ประสานงานการประสานงานภูมิภาคไปยังท่อน้ำเมนของแต่ละอาคารแล้ว กำลังดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ และทุกอาคารจะเริ่มใช้น้ำประปาได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนเรื่องไฟฟ้าได้ดำเนินการปรับปรุงไฟทางและไฟถนนไปบางส่วน และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ศกนี้

จึงแจ้งมาเพื่อชาวศาลายา จะได้ร่วมกันชื่นชมปรบมือ ให้ศูนย์ศาลายาที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ศาลายาอย่างต่อเนื่อง



งานนอกรอบ

รายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๕๐

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้อำนาจ เวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสการจัดงาน “วันมหิดล” ทางช่อง ๕ ในวันเสาร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๔.๓๐ น. โดยการจัดรายการโทรทัศน์ฯ ดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

เสรีดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๐

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ จัดการประกวด วงดนตรีไทยระดับเยาวชน “เสรีดนตรีไทย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๐” ซึ่งถ้ายพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ เวทีกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖๑ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๖-๐๒๐๒-๕ โทรสาร ๐-๒๗๔๖-๐๒๐๖



เดินตามรอยพระราชบิดา

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ต่างๆ จัดกิจกรรม “วันมหิดล ๒๕๕๐” บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

- พิธีสักการะและวางพวงมาลา
- นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ
- การเสวนาความรู้ทางสุขภาพ
- บริการตรวจสุขภาพ และการให้คำแนะนำทางสุขภาพ
- การรับบริจาคโลหิต
- ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ทุกคณะ/สถาบัน ร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

บรรณาธิการแถลง

เดือนนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่น่าตื่นตัว เร้าใจ และเป็นประเด็นร้อนในวงสนทนา ทุกๆ วง ก็น่าจะเป็นทางเตรียมใจ การค้นหาข้อมูล เพื่อตัดสินใจต่อการสมัครใจเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือจะเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลฯ กำหนดว่า ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กระแสข่าวจากหลายๆ แหล่ง เกิดขึ้นเพราะหลายๆ คน ยังท้อแท้ต่อเสถียรภาพของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งเก่าและใหม่ ระบบสวัสดิการควรเป็นแบบใด การหักเงิน ๑๐% จะสูญไหม เงินประจำตำแหน่งจะได้เหมือนเดิมไหม การประเมินผลงานเป็นอย่างไร เงินบำนาญมากพอจะเลี้ยงชีพไหม ฯลฯ ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เป็นความท้าทายคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทุก ๆ ระดับ ที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาคม

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลต้องทบทวนบทบาทของตนเองในทุกภาคส่วนต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อย่างเป็นรูปธรรมที่นำมาซึ่ง "ธรรมาภิบาล" ข้อสังเกตในการสรรหาคนดี เป็นการสะท้อนการวิเคราะห์การทำงานในกระบวนการสรรหาผู้บริหารที่ประชาคมรับรู้

ชีวิตต้องดำเนินไป เมื่อเรามีโอกาสเลือก และมีส่วนร่วมในการสืบทอดปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา ชามวิทลจะน้อมใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอย่างไร

๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เรามารวมแรง ร่วมใจ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ก้าวข้ามอุปสรรค และความขัดแย้งต่าง ๆ เพื่อนำพามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างสง่างาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัมชิ่ง สมประเสริฐ บรรณาธิการประจำฉบับ

เจ้าของ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล กองกลาง ตั้งอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๙-๖๓๕๐-๒ โทรสาร ๐-๒๕๔๙-๖๓๕๑

บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ชัมชิ่ง สมประเสริฐ

กองบรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ รศ.มยุภา ศรีสุภานันต์ รศ.วิไล หนูนุกัถิ ผศ.สุภาววรรณ เศรษฐบรรจง รศ.สุดารัตน์ มโนเชียวพินิจ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ผศ.ชัมชิ่ง สมประเสริฐ ผศ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ ผศ.(พิเศษ) เนตร หงษ์ไกรเลิศ รศ.มยุภา ศรีสุภานันต์ ผศ.วรากร เจริญสุข รศ.วิไล หนูนุกัถิ รศ.ศิริพร ธิติเลิศเดชา รศ.สมจิต พุกกะขิตานนท์ รศ.สุดารัตน์ มโนเชียวพินิจ ผศ.สุภาววรรณ เศรษฐบรรจง ศ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ ผศ.อุษณีย์ สุทธิสารสุนทร

ฝ่ายจัดทำฉบับ นางสาวสุจิตา สอนสม นางพัชญา วงษ์วันนัย นายอภิชาติ หลงสมบูรณ์

ข่าวสภาคณาจารย์ เป็นหนังสือภายในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อคิดเห็นทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙๙๙ หมู่ที่ ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๓/๒๕๒๓